

Bảo hiểm ô tô tốt hơn, nhanh hơn, giá cả phải chăng hơn

Ngày 21 Tháng Mười Một, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Chính phủ Alberta đang giới thiệu một hệ thống bảo hiểm ô tô mới sẽ cung cấp dịch vụ tốt hơn và nhanh hơn cho người dân Alberta đồng thời giảm phí bảo hiểm ô tô.

Sau khi lắng nghe hơn 16.000 người dân Alberta thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến về các ưu tiên của họ đối với các chính sách bảo hiểm ô tô, chính phủ Alberta đang giới thiệu một hệ thống bảo hiểm ô tô mới tập trung vào chăm sóc, do tư nhân cung cấp.

Hiện tại, bảo hiểm trong tỉnh bang không phải loại có giá cả phải chăng hay tập trung vào chăm sóc. Mặc dù phí bảo hiểm cao, nhưng người dân Alberta bị thương trong các vụ va chạm không nhận được dịch vụ chăm sóc y tế kịp thời và hỗ trợ thu nhập mà họ cần trong một hệ thống phức tạp để điều hướng. Khi được triển khai đầy đủ, hệ thống bảo hiểm ô tô mới của Alberta sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn và nhanh hơn cho những người liên quan đến va chạm, và người dân Alberta sẽ thấy khoản tiết kiệm chi phí lên tới 400 đô la mỗi năm.

“Người dân Alberta đã tỏ rõ rằng họ cần một hệ thống bảo hiểm ô tô cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn, nhanh hơn và giá cả phải chăng hơn. Khi được triển khai, hệ thống bảo hiểm mới tập trung vào chăm sóc, do tư nhân cung cấp của chúng tôi sẽ tập trung vào quá trình phục hồi của người dân Alberta, cung cấp hỗ trợ hiệu quả hơn và sẽ cung cấp các mức phí thấp hơn.”

Danielle Smith, Thủ Hiến

“Mức phí bảo hiểm ô tô cao gây áp lực cho người dân Alberta. Bằng cách chuyển sang hệ thống cung cấp các lợi ích và hỗ trợ được cải thiện, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn và nhanh hơn cho người dân Alberta, với các chi phí thấp hơn.”

Nate Horner, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Khố và Bộ Trưởng Tài Chính

Người dân Alberta bị thương do va chạm hiện phải chờ hàng tháng để giải quyết một khiếu nại đơn giản và có thể phải chờ hàng năm để các khiếu nại liên quan đến các thương tích nghiêm trọng hơn và thay đổi cuộc sống được giải quyết. Ngoài ra, các quyền lợi y tế và tài chính mà họ nhận được thường hết hạn trước khi họ hồi phục hoàn toàn.

Theo hệ thống mới, người dân Alberta bị chấn thương trầm trọng sẽ được điều trị và chăm sóc trong suốt quãng đời còn lại. Những người bị thương nghiêm trọng sẽ được điều trị cho đến khi họ hồi phục hoàn toàn. Những thay đổi này phản ánh và xây dựng dựa trên mô hình bảo hiểm của Saskatchewan, theo đó người lái xe có lỗi có thể bị kiện đòi bồi thường thiệt hại về đau đớn và đau khổ nếu họ bị kết tội hình sự, chẳng hạn như lái xe khi say rượu hoặc lái xe nguy hiểm, hoặc bị kết tội về một số hành vi vi phạm theo *Đạo Luật An Toàn Giao Thông*.

Việc xây dựng hệ thống bảo hiểm ô tô mới này sẽ yêu cầu ban hành luật vào mùa xuân năm 2025. Để cấu hình lại các hợp đồng bảo hiểm ô tô cho 3,4 triệu người dân Alberta, các công ty bảo hiểm ô tô cần thời gian để tạo ra và triển khai hệ thống mới. Chính phủ Alberta kỳ vọng hệ thống mới sẽ được triển khai đầy đủ vào tháng Một năm 2027.

Trong lúc tạm thời, bắt đầu từ tháng Một năm 2025, mức trần phí bảo hiểm cho người lái xe tốt sẽ được điều chỉnh tăng 7,5% do chi phí pháp lý cao, chi phí sửa chữa hư hỏng xe tăng và chi phí thiên tai. Điều này bảo vệ người lái xe tốt khỏi mức tăng phí đáng kể đồng thời bảo đảm rằng các nhà cung cấp bảo hiểm ô tô vẫn có khả năng tài chính tại Alberta.

Người dân Alberta đã tỏ rõ rằng họ vẫn muốn phí bảo hiểm dựa trên rủi ro. Những người lái xe xấu sẽ tiếp tục phải trả phí bảo hiểm cao hơn những người lái xe tốt.

Bằng cách cung cấp các phúc lợi y tế, phục hồi chức năng và hỗ trợ thu nhập được cải thiện đáng kể, hệ thống này hỗ trợ người dân Alberta bị thương trong các vụ va chạm đồng thời giảm tác động của chi phí kiện tụng đối với số tiền mà người dân Alberta phải trả cho bảo hiểm của họ.

“Giữ nhiều tiền hơn trong túi của người dân Alberta là một trong những cách tốt nhất để giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao. Sự chuyển đổi sang hệ thống bảo hiểm ô tô chăm sóc-trước tiên này sẽ thực hiện được điều đó bằng cách giúp giảm phí bảo hiểm cho người dân trên toàn tỉnh bang.”

Nathan Neudorf, Bộ Trưởng Bộ Khả Năng Chi Trả và Tiện Ích

Điểm nhanh các sự kiện

- Chính phủ Alberta đã ủy quyền thực hiện hai báo cáo về bảo hiểm ô tô, cho thấy rằng chi phí pháp lý và chi phí tố tụng liên quan đến hệ thống hiện tại của tỉnh bang làm tăng đáng kể phí bảo hiểm.
- Một báo cáo năm 2023 của MNP cho thấy các vụ kiện liên quan đến va chạm tăng 48 phần trăm trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, với chi phí tố tụng vượt quá 1,2 tỷ đô la.
- Chính phủ Alberta đã tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến công khai vào tháng Tư năm 2024 để nhận phản hồi về bảo hiểm ô tô.

Thông tin liên quan

- [Cải cách bảo hiểm ô tô](#)
- [Cam kết bảo hiểm ô tô](#)

Tin liên quan

- [Người lái xe tốt được hưởng lợi từ những thay đổi về bảo hiểm ô tô](#) (Ngày 1 tháng Mười Một, 2023)
- [Hành động về bảo hiểm](#) (Ngày 26 tháng Một, 2023)

Đa truyền thông

- [Xem hợp báo](#)

Yêu cầu về truyền thông

Savannah Johannsen

780-686-3521
Thư Ký Báo Chí, Văn Phòng Thủ Hiến

Justin Brattinga

587-357-2956
Thư Ký Báo Chí, Hội Đồng Quản Trị Ngân Khố và Tài Chính

Ashley M Stevenson

587-357-2141

Thư Ký Báo Chí, Bộ Khả Năng Chi Trả và Tiện Ích